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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา 

 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๙.๔๕ นาฬิกานายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้น
บัลลังก์เปิดประชุมโดยเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯเบื้องต้นประธานฯ ได้มีการปรึกษาหารือที่ประชุม
สําหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่จะพิจารณาในครั้งนี้คือ ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศว่า จากการประชุม
ระหว่างคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปทั้ง ๒ ฝ่ายได้ข้อสรุปว่า 
การอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนีจ้ะใช้เวลาสําหรับพรรคร่วมฝา่ยค้าน ๑๖ ช่ัวโมงและพรรคร่วม
รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีรวม ๑๔ ช่ัวโมง โดยไม่นับเวลาของการประท้วงในที่ประชุมฯ รวมทั้งที่ประชุม
รับทราบการถ่ายทอดเสียงการประชุมฯทั้ง ๒ วันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รฐัสภา 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและช่อง ๑๑ ต้ังแต่เริ่มจนเสร็จสิน้การประชุม 
 จากนั้นที่ประชุมฯได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าว ฯซึ่งมีเนื้อหา 4 หน้า 
รวม 19 มาตรา ใน ๒ หมวดคือ 
          หมวด ๑ การกู้เงินและการบริหารจัดการเงินกู้ ประกอบด้วย 
มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มอํีานาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศในนาม
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อนําไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 
ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์และแผนงาน และภายในวงเงินที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี ้
          การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองล้านล้านบาท และให้กระทําได้ภายในกําหนดเวลา
ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          มาตรา ๖ เงินที่ได้จากการกู้ตามมาตรา ๕ ให้นําไปจ่ายตามวัตถุประสงค์ในการกู้ โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังกระทรวงการคลังอาจนําเงินที่ได้จาก
การกู้ไปให้กู้ต่อแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้นําไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศก็ได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่กําหนดไว้ในบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น 
          มาตรา ๗ วงเงินกู้ การจัดการเงินกู้ และวิธีการเกี่ยวกับการกู้เงินในแต่ละปีงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
          มาตรา ๘ ค่าใช้จ่ายในการกู้เงินและการออกและจัดการตราสารหนี้ อาจจ่ายจากเงินที่ต้ังไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือเงินกู้รายนั้นก็ได้ 
          มาตรา ๙ ใหก้ระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามมาตรา 5 
โดยดําเนินการกู้เงินรายใหม่เพื่อชําระหนี้เดิม แปลงหนี ้ชําระหนี้ก่อนถึงกําหนดชําระขยายหรือย่นระยะเวลา
การชําระหนี้ ต่ออายุ ซื้อคืน หรือไถ่ถอนตราสารหนี้ของรัฐบาลหรือทําธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ 
          มาตรา ๑๐ การกู้เงนิเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามมาตรา 5 ให้กระทําได้เฉพาะเพื่อเป็นการ
ประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชําระหนี้โดยกระทรวงการคลังจะกู้เป็นสกุล
เงินแตกต่างจากหนี้เดิมก็ได้ 
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เงินกู้ตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา ๕ และต้องไม่เกินจํานวนเงินกู้ที่ยังค้างชําระ 
          ในกรณีที่หนี้เงินกู้ซึ่งจะทําการปรับโครงสร้างหนี้มีจํานวนเงินมาก และกระทรวงการคลังเห็นว่าไม่
สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวในคราวเดียวกัน กระทรวงการคลังอาจทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้า
ได้ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่หนี้ถึงกําหนดชําระ 
          มาตรา ๑๑ ให้กองทนุบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ทําหน้าที่บริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อปรับ
โครงสร้างหนี้เงินกู้ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
          เงินที่ได้รับจากการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรา ๑๐ วรรคสาม ให้นําส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศโดยให้นําเขา้บัญชีปรับโครงสร้าง
หนี้สาธารณะ และให้กระทรวงการคลังนําไปใช้จ่ายในการชําระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว 
          มาตรา ๑๒ ให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการ
การกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ การชําระหนี้ และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงินตามพระราชบัญญัตินี ้
          การเบกิจ่ายเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด 
          ในกรณีที่กระทรวงการคลังได้มีการกู้เงินในคราวใดแล้ว แต่ยังมิได้มีการขอเบิกจ่ายเงินกู้จํานวน
ดังกล่าว และกระทรวงการคลังเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินกู้หรือเป็นการประหยัดหรือลด
ภาระในการชําระหนี้ อาจจะให้สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะนําเงินกู้นั้นไปเก็บรักษาหรือฝากไว้ในบัญชี
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดก็ได้ 
          มาตรา ๑๓ นอกจากกรณีที่ได้บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะมาใช้บังคับกับการบริหารเงินกู้ตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 
          หมวด ๒ การเสนอและการบริหารจัดการโครงการ 
          มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดการดําเนินโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนงานท้ายพระราชบัญญัตินี้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาอนุมัติการดําเนินโครงการ
และการจัดสรรเงินกู้เพื่อการดําเนินโครงการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกฎหมายที่จําเป็นต้องดําเนินการก่อนเริ่มโครงการให้ครบถ้วนด้วย ก่อนที่จะมีการเสนอ
คณะรัฐมนตรตีามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัด เสนอ
โครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และ
กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรเีกี่ยวกับ
ความพร้อมของโครงการกรอบวงเงินดําเนินการ และแผนการดําเนินงาน 
          มาตรา ๑๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการดําเนินโครงการและจัดสรรเงนิกู้เพื่อการดําเนิน
โครงการแล้ว ให้บริหารจัดการโครงการและจัดสรรเงินกู้ตามวงเงินที่อนุมัติต่อไปทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
          มาตรา ๑๖ เมื่อแผนงานใดได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าแผนงานนั้นมีเงินกู้เหลือจ่ายให้นําสง่คลังเป็น
รายได้แผ่นดิน 
          มาตรา ๑๗ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการและผลการดําเนิน
โครงการต่อกระทรวงเจ้าสังกัดอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ 
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มาตรา ๑๘ ใหก้ระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดให้มีระบบการติดตามและ

ประเมินผลโครงการและแผนงาน และรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานต่อ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด 
          มาตรา ๑๙ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะรฐัมนตรีรายงานการกู้เงินตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่กระทําในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ผลการดําเนินงานและการประเมินผลการดาํเนินการ
ตามแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ 
 สําหรับเนื้อหายุทธศาสตร์และแผนงานแนบท้ายร่าง ฯ ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้คือ 
๑. ยุทธศาสตรป์รับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มต้ีนทุนตํ่ากว่าในวงเงินดําเนินการ 
๓๕๔,๕๖๐.๗๓ บาทโดยมีแผนงาน ๓ แผนงานคือ แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้เป็นโครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศโดยพัฒนาทางคู่ในเส้นทางต่าง ๆได้แก่ลพบุรี – แพร่  
(เด่นชัย),สระบุรี(มาบกะเบา)-นครราชสีมา(ชุมทางถนนจิระ)-หนองคาย,นครราชสีมา(ชุมทางถนนจิระ)-
อุบลราชธานี,นครปฐม-หัวหิน- สุราษฎร์ธานี-สงขลา(ปาดังเบซาร์)และทางคู่ในเส้นทางอื่นที่เชื่อมโยงกับโครง
ข่าวการขนส่งหลัก รวมถึงการปรับปรุงระบบ เครื่องมือ อุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการเดินรถไฟ,แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่ง
สินค้าทางลําน้ําและชายฝั่ง โดยพัฒนาท่าเรือลําน้ําและท่าเรือชายฝั่งทะเลทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอนัดามัน
เพื่อประโยชน์แก่การขนส่งสนิค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศและแผนงานพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้าน
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่สําคัญของประเทศ โดยการ
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่จะเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟ การพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยง ท่าเรือ
และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นเพื่อการขนส่งได้แก่ แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ให้เปน็โครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ๑๑ สาย ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ โครงการติดต้ังและปรับปรุงเครื่องกั้นถนนที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุงอาณัติ
สัญญาณไฟสี ติดต้ังระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ก่อสร้างโรงรถจักรแห่งใหม่ที ่อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สร้าง
สะพานข้ามทาง รถไฟ ๘๓ แห่ง แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางลําน้ําและ
ชายฝั่ง อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร สร้างท่าเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่ ๒ สร้างสถานีขนส่งทางลําน้ําเพื่อ
การประหยัดพลังงานที่ จ.อ่างทอง สร้างท่าเทียบเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตูล และแผนงานพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่สําคัญของ
ประเทศ 
๒. ยุทธศาสตรพั์ฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนยก์ลางของ
ภูมิภาคท่ัวประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน ๑,๐๔๒,๓๗๖.๗๔ ล้านบาทได้แก่ แผนงาน
พัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดนอาทิ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านศุลการกร 
พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อด้านการค้า การ
ลงทุนและการขนส่ง แผนงานพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค อาทิโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ – 
เชียงใหม่ กรุงเทพ – หนองคาย กรุงเทพ –ปาดังเบซาร์ 
3.ยุทธศาสตรพั์ฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อยกระดับความคล่องตัววงเงิน 593,801.52 ล้านบาท ได้แก่ 
แผนงานพัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง อาทิ รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-หัวหมาก สายสแีดงเข้ม 
บางซื่อ-หัวลําโพง, รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแอร์พอร์ตลิงค์ ช่วงดอนเมือง-พญาไท รถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน 
บางซื่อ-บางแค รถไฟฟ้าสายสเีขียวเข้ม แบริง่-สมุทรปราการ-บางปู และหมอชิต-คูคต รถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย ์
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วัฒนธรรมฯ-มนีบุรีสายสีม่วง บางใหญ-่บางซื่อ สีเหลือง ลาดพร้าว-สําโรง และแผนงานพัฒนาระบบขนส่ง
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก อาทิ เร่งรัดขยาย 4 ช่องจราจร  
       การพิจารณาร่าง ฯดังกล่าวนี้เบื้องต้นนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรไีด้เริ่มช้ีแจงเนื้อหาร่าง 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ในหลกัการคือ ประเทศไทยจําเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมือง และการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน 
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเตรียมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รฐับาลจงึกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่ตอบสนอง
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ แต่ต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมาก และมแีหลง่เงินแน่นอนที่จะนํามาใช้จ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีการวางแผนการเงินระยะยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ
ของภาคเอกชน รัฐบาลจึงมคีวามจําเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติม เป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากการกู้เงินที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งเงินที่จะนํามาใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
จากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ช้ีแจงถึงความจําเป็นที่ต้องจัดทําร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ว่า รัฐบาลต้ังใจพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า จําเป็นต้องเสนอการลงทุนขนาดใหญ ่ในการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน หลังจากปัจจัยการเมืองที่มีความขดัแย้งในปี 2549 ทําให้ประเทศมีการพัฒนาถดถอย และไม่ได้รับ
การยอมรับ ไมม่ีการลงทุนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ต้นทุนการขนส่งสูงถึงร้อยละ 15 ทาํให้ความสามารถใน
การแข่งขันถดถอย  
          ส่วนแนวคิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ได้ตอบโจทย์การลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยง ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ เป็นแนวคิดการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เน้นการเชื่อม
ฐานเศรษฐกิจเดิมต่อยอดกับฐานเศรษฐกิจใหม่เท่ากับเสรมิฐานรายได้ใหม่ที่จะมีการลงทุนในไทย จะมีการ
ลงทุนระบบรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงที่เน้นเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทีม่ีมูลค่าสูง หรอืสินค้าที่ต้องการความ
รวดเร็ว พัฒนาด่านเข้า-ออกให้มั่นคงและทนัสมัย รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน โดย
คํานึงถึงการกระจายความเจริญ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จากหัวเมืองไปยังเมืองรอบนอก จาก
เมืองกรุงเชื่อมโยงไปยังเมืองใหญ่ในชนบท 
          ด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมว่า แนวคิดในการสร้างความแข็งแรง
ทางเศรษฐกิจสู่ความย่ังยืน โดยเชื่อมห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรม การผลิตและการส่งออกเข้าด้วยกัน 
เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการส่งออก ลดเวลาการขนส่งสินค้า และยังใช้หลักการเชื่อมเมืองไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ไปยังเมืองใกล้เคียงเชื่อมเมืองต่อเมืองของการท่องเที่ยว ทําให้
นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น ทําให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น นักท่องเที่ยวอยู่ในบ้านเรานานขึ้น ซึ่ง
แนวคิดทั้งหมดเชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
          สําหรบัข้อสงสัยที่ว่า ทําไมต้องกู้เงินผ่านการออกพระราชบัญญัติแทนการใช้งบประมาณประจําปีนั้น
ส่วนนี้รัฐบาลพจิารณาแล้วเหน็ว่า ระบบงบประมาณรายปีไม่สามารถเอื้อต่อการลงทุนขนาดใหญ่ เป็น
ระยะเวลายาวนานได้ ซึ่งมีหลายตัวอย่างในอดีต เช่น การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ รฐับาลเห็นว่า โครงการ
ลงทุนเหล่านี้เป็นโครงการสําหรับประชาชนที่แท้จริง จึงไม่ควรถูกแปรเปลี่ยนในสภาวะการเมืองที่มีความไม่
แน่นอน นอกจากนี้นายกยังกล่าวด้วยว่า นอกจากการลงทุนด้วยเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทแล้ว ยังต้องเสริมด้วย
งบประมาณประจําปี  และการเชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุนด้วย ซึ่งรัฐบาลมีความมั่นใจว่ามีเครื่องมือการ
ลงทุนที่หลากหลาย โดยจะเน้นการกู้เงินระยะยาว และใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งเชื่อว่าการกู้เงิน 
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ระยะยาวจะไม่กระทบกับฐานะทางการคลัง แม้การกู้เงินอาจทําให้หนี้สาธารณะต่อจีดีพีเพิ่มสูงขึ้น แต่การ
ลงทุนก็จะทําให้จีดีพีเพิ่มสูงขึ้น และทําให้หนี้สาธารณะลดลง ในภาพรวมแล้วหนี้สาธารณะจะอยู่ในระดับที่
บริหารได้ อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถรองรับกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดความผันผวนในอนาคตได้ สําหรับ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานตามโครงการเงินกู้นั้น ขอยืนยันว่าจะมีความโปร่งใสและเข้มงวดกว่า
งบประมาณประจําปี โดยจะยึดการดําเนินการตามระเบียบการใช้เงินของสํานักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
กล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้ทําเอกสารประกอบและบัญชีแนบทา้ยร่างพระราชบัญญัติทีม่ีความละเอียด ส่วนการ
ดําเนินโครงการได้ให้สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และสํานัก
งบประมาณ ดูแลตรวจสอบ โดยสภาฯ สามารถตรวจสอบผ่านคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ซึ่งจะมีการรายงาน
ผลการดําเนินการทุกปี ประกอบกับการจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชน รวมถึงจัด
นิทรรศการเสนอโครงการให้ประชาชนได้ทราบและแสดงความคิดเห็น ขอยืนยันว่าโครงการจะมีการติดตาม
ตรวจสอบและดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยรัฐบาลมีเจตจํานงทํางานเพื่อประโยชน์ประชาชน เพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันเพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่อยากให้ถกเถียงว่าใครจะริเริ่ม 
แต่อยากเห็นประชาชนร่วมกัน มีส่วนร่วมในการวางรากฐานเพื่ออนาคตของลูกหลานคนไทยต่อไป 
          ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมพร้อมเปิดวีดิทัศน์ชุด 
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 2020 โดยเนื้อหาอธิบายถึงความจําเป็นที่ต้องทําโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้าน
โครงข่ายคมนาคมเพื่อการแข่งขันในเวทีอาเซียนและเวทีโลก และจะเหน็ได้ว่าขณะนี้ไทยเราใช้การขนส่งทาง
ถนนเป็นหลักของประเทศซึ่งมีราคาแพงและเกิดมลภาวะมาก ในขณะที่ขนส่งทางรางจะประหยัดลงมาได้
ครึ่งหนึ่งสําหรับทางน้ํานั้นจะมีราคาถูกที่สุด ซึ่งถ้าใหม้ีการใช้ทางบกเป็นหลักก็จะส่งผลให้อนาคตไทยเราจะ
แข่งกับเพื่อนบ้านและชาติอ่ืนยาก จะทําให้ศกัยภาพไทยเรายิ่งถดถอยและสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
สําหรับทางอากาศนั้นมีองค์กรดูแลภาคขนสง่และส่วนอื่นทีเ่กี่ยวข้องเข้มแข็งอยู่แล้ว ก็หวังว่าในอนาคตรถไฟ
ไทยก็จะเข้มแข็งมากขึ้น แต่เบ้ืองต้นรัฐต้องดูแลกํากับก่อน  สําหรับในความเป็นห่วงเรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีนั้นไทยเรานั้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้อยลงทุกปี ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขทั่วโลกของงบลงทุนในงบ
รายจ่ายประจําปีอย่างน้อยต้อง 25% แต่ของไทยเราในระยะ 4-5ปีหลังมานี้ เหลือเพียง 12-15% เท่านั้น และ
สําหรับโจทย์ทีร่ัฐต้องทําจากนี้ไปคือ การปรับรูปแบบขนส่งให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ต้องยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ซึ่งงบประมาณจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ เป็นกระดูกสันหลังของ
ประเทศ ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจําปีจะเป็นเส้นเลือดฝอย ซึ่งเมื่อรวมสองส่วนนี้ ประเทศเราก็จะมีความ
สมบูรณ์แบบมากขึ้น และสําหรับโครงการภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศนั้นมี 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินคา้ทาง
ถนน สู่การขนส่งที่มีต้นทุนตํ่ากว่าวงเงิน 354,560.73 ล้านบาท ได้แก่ แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย
ทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันใหเ้ป็นโครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 11 
สาย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟโครงการติดต้ังและปรับปรุงเครื่องกั้นถนนที่เป็นจุดตัดทางรถไฟ 
ปรับปรุงอาณัติสัญญาณไฟสติีดต้ังระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ก่อสร้างโรงรถจักรแห่งใหม่ทีแ่ก่งคอย สร้าง
สะพานข้ามทางรถไฟ 83 แหง่ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางลําน้ําและ
ชายฝั่ง อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร สร้างท่าเรือน้ําลึกสงขลา แห่งที่ 2 สร้างสถานีขนส่งทางลําน้ําเพื่อ
การประหยัดพลังงานที่ จ.อ่างทอง สร้างท่าเทียบเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตูล และแผนงานพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่สําคัญของ
ประเทศ 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ 
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ศูนย์กลางของภูมิภาคท่ัวประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน 1,042,376.74 ล้านบาท ได้แก่ 
แผนงานพัฒนาประตูการค้าหลักและประตกูารค้าชายแดน อาทิ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ศุลกากร พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อด้าน
การค้า การลงทุน และการขนส่ง แผนงานพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค มีวงเงิน 994,430.90 ล้านบาท 
อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ วงเงิน 387,821ล้านบาท ,กรุงเทพฯ-หนองคาย วงเงิน 
170.450 ล้านบาท, กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์ วงเงิน 124,327.9 ล้านบาท โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ-ชลบุรีพัทยา-ระยอง โครงการสร้างรถทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ, สายบ้านไผ่-
นครพนม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุร-ีนครราชสีมา, สายบางใหญ-่
บ้านโป่ง-กาญจนบุรี และสายพัทยา-มาบตาพุด 3.ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อยกระดับ
ความคล่องตัววงเงิน 593,801.52 ล้านบาท ได้แก่ แผนงานพัฒนาระบบขนส่งในเขตเมอืง อาทิ รถไฟชาน
เมืองสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-หัวหมาก สายสีแดงเข้ม บางซื่อ-หัวลําโพง, รังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแอร์
พอร์ตลิงค์ ช่วงดอนเมือง-พญาไท รถไฟฟา้สายสีน้ําเงิน บางซื่อ-บางแค รถไฟฟ้าสายสเีขียวเข้ม แบริง่-
สมุทรปราการ-บางปู และหมอชิต-คูคต รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี รถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนยวั์ฒนธรรม
ฯ-มีนบุรีสายสมี่วง บางใหญ่-บางซื่อ สีเหลือง ลาดพร้าว-สําโรง และแผนงานพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลัก อาทิ เร่งรัดขยาย 4 ช่องจราจร เวลาที่เหลืออีกกว่า 2 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการทั้งหมดมันง่าย
มากที่จะไม่ทําอะไร เรามีแผนรายละเอียดชัดเจนอยู่ในเอกสารแนบท้ายปีไหนทําอะไร งบประมาณฯ เท่าไหร่ 
สําหรับความกังวลเรื่องความโปร่งใส รัฐกกั็งวลไม่แพ้กัน หากเกิดคําถามเรื่องความไม่โปร่งใสแล้ว ก็ไปไม่ได้ 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้มมีติออกมาปรับปรุงในส่วนหลักเกณฑ์ให้เปิดเผยราคากลางการ
จัดซื้อจัดจ้างการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทนิติบุคคล ทีจ่ะเข้าเสนองานต่อรัฐ และระบบอี-อ็อกชั่น 
ซึ่งเชื่อว่าระบบเหล่านี้จะช่วยตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสได้ 
การอภิปรายต่อร่าง ฯนี้เบื้องต้น นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวอภิปรายต่อ
ร่าง ฯนี้เบื้องต้นว่า พรรคประชาธิปัตย์มีมติชัดเจน ไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญิติฉบับนี้ แม้จะเหน็ด้วยว่า
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชน แต่การพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศ ต้องเป็นไปใน
ลักษณะองค์รวมและสอดคล้องต้องกันกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ และสําหรบัการใช้วิธีการกู้ 2ล้านล้านบาทนอก
งบประมาณครั้งนี้ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและความโปร่งใส รัฐบาลบอกกฎหมายมีเอกสารประกอบ 
200 กว่าหน้า แต่จริงๆแล้วกฎหมายมี 4 หน้า บอกบัญชีแนบท้ายอีก 2 หน้า อีก 200 กว่าหน้าไม่เหมือน
เอกสารประกอบงบประมาณที่ต้องนําเสนอ ดังนั้นเวลาดูโครงการต่างๆ 200 กว่าหน้า เราแปรญัตติอะไรไม่ได้
เลย มีแค่ 2 หน้าที่บอก เช่น รู้แต่เพียงว่า ใน 2 ล้านล้านบาท ประมาณ 3 แสนกว่าล้านบาทเป็นยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนการขนส่งให้มีต้นทุนถูกกว่า 
          นายอภิสิทธ์ิ กล่าวด้วยว่า โครงการเหล่านี้สามารถทําได้อยู่ในกรอบของการบริหารงบประมาณ หรือ
หากจะเป็นงบประมาณขาดดุลก็อยู่ในกฎหมายการเงินการคลัง หรือกฎหมายหนี้สาธารณะ อย่ากู้มากอง กู้มา
โกง เพิ่มความเสี่ยงให้ประเทศ 50 ปี 5 ล้านล้านบาท แต่โครงการเหล่านี้ไม่มีหลักประกัน พวกกระผมจึงไม่รับ
หลักการ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการลงทุนเหล่านี้ก็จริง แต่เห็นว่าการลงทุนในโครงการเหล่านี้ทําได้
โดยไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้ เพราะการกู้เงินครั้งนี้เป็นก้อนใหญ่ทีสุ่ดในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็ไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการคมนาคม เพราะด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
คมนาคมของเราอยู่ในลําดับที่ 40 กว่าของโลก แต่องค์ประกอบอื่นเช่น ด้านสาธารณสุขนั้นเราอยู่ลําดับที่ 70 
กว่า และด้านการศึกษาเราอยู่ในลําดับที่เกอืบ 90 ซึ่งการพัฒนาประเทศนั้นองค์รวมทุกด้านต้องสอดคล้องกัน 
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ด้วย ทั้งนี้ เงินจํานวน 2 ล้านล้านบาทนั้นไม่จําเป็นต้องกู้เพียงอย่างเดียว กฎหมายเกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่าง
รัฐกับเอกชนพึ่งจะผ่านการแก้ไขของสภาฯ ไปไม่นาน ถ้าใช้กฎหมายฉบับนี้ตัวเลขการลงทุนก็จะไม่สงูขนาดนี้ 
นอกจากนี้ การที่รัฐบาลอ้างว่าต้องกู้เงินเพราะไม่อยากต้ังงบประมาณแบบขาดดุลแล้วขาดดุลอีก เพราะมันดู
ไม่ดีในสายตาของต่างประเทศนั้น การต้ังงบประมาณแบบสมดุลแต่ไปกู้เงินมา 2 ล้านล้านบาทนั้น 
ต่างประเทศเขาดูออก ตนกลัวว่าจะมีแต่รัฐบาลเองที่ดูไม่ออกแล้วจะมาอ้างในอนาคตว่า จะขอเพิ่ม
งบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยมากกว่า วันนี้ทั่วโลกหากเศรษฐกจิไม่วิกฤติจริงๆ ไมม่ีใครเขาก่อหนี้ถ้า
ไม่จําเป็นกันแล้ว ทั้งนี้ รฐับาลกล้าเขียนลงไปในกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ว่า ต้ังแต่ปี 2556 - 2560 จะปรับลด
การขาดดุลงบประมาณลงเท่าไหร่ และหลังจากปี 2560 แล้วท่านจะจัดงบประมาณแบบสมดุล ซึ่งตนเชื่อว่า
รัฐบาลไม่กล้า รัฐบาลจะไม่ดําเนินการตามน้ี และในที่สุดเงินตรงนี้ก็อาจจะถูกนําไปทําโครงการอื่นที่ไม่คุ้มค่า 
ส่วนที่นายกรัฐมนตรีระบุว่า มีระเบียบจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการพัสดุ สํานักนายกรัฐมนตรี ควบคุมอยู่นั้น ท่าน
ระบุในกฎหมายฉบับนี้เลยได้หรือไม่ว่า การใช้จ่ายเงินในโครงการนี้ต้องทําตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการ
พัสดุเท่านั้น จะได้น่าเชื่อถือมากขึ้น 
          นายอภิสิทธ์ิ กล่าวต่ออีกว่า สําหรับกรณีที่รัฐบาลระบุว่า รถไฟความเร็วสูงจะเชื่อมไทยสู่โลกนั้น ตาม
โครงการของรัฐบาลที่เห็นในขณะนี้ ประชาชนต้องขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาลงที่จงัหวัดหนองคายแล้วต่อ
รถไฟแบบปกติมาที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาขึ้นรถไฟความเร็วสูงเข้ามาที่กรุงเทพฯ แบบนี้หรือที่เป็นการ
เชื่อมโลก และรัฐบาลอธิบายได้หรือไม่ว่า เหตุผลใดโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่จึงต้องมา
ก่อนโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ -หนองคาย ทั้งนี้ หลักการของประชาธิปไตยนั้น อะไรที่เป็นภาระกับ
ประชาชน สส.มีสิทธิที่จะตรวจสอบได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในระบบงบประมาณ ดังนั้น หากวันนี้สภาฯ อนุมัติ
กฎหมายฉบับนี้ ต่อไปรัฐบาลอาจจะเสนอกฎหมายงบประมาณโดยมีเพียงแค่เงินเดือนอย่างเดียว จะไปลงทุน
อะไรก็ไปกู้เงิน สส.ไมส่ามารถที่จะตรวจสอบได้เลย ซึ่งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจะไม่ทําแบบนี้ เพราะ
เป็นการเลี่ยงการตรวจสอบ อย่าเอาภาพสวยๆ มาบังหน้าแล้วก็ไปกู้เงินมากองไว้ให้เป็นภาระของประชาชน 
ดังนั้นพวกตนจึงไม่ขอรับหลกัการของกฎหมายฉบับนี้ 

ด้านนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้อภิปราย
ต่อร่างฯนี้ว่า การนําร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทฉบับนี้มาให้สภาฯ พิจารณา ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติ
ตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาล ที่ระบุว่าจะยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติของ
ร่าง พรบ.กู้เงินฯ ที่นําเสนอ คอื เป็นการเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง ซึ่งขัดกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง วงเงินที่ขอกู้ 2 
ล้านล้านบาทภายใน 7 ปี จะสามารถคืนหนีใ้ห้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 50 ปี ดังนั้นการสร้างภาระหนี้รอบนี้
เป็นการนําประเทศไทยไปค้ําประกัน โดยให้ประชาชนไทยทั้ง 60 กว่าล้านคนเป็นนายประกัน ทั้งนี้เมื่อคํานวณ
ตัวเลขดอกเบี้ยจะพบว่าจะต้องใช้หนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ย มาถึง 5.16 ล้านล้านบาท และคิดเป็นตัวเลขหนี้
ต่อหัวต่อคนจะอยู่ที่ 1.5 แสนบาท เหตุผลที่ตนคัดค้าน เพราะไม่มีรายละเอียดที่ระบุถึงตัวเลขรายได้ที่จะเข้า
มา รวมถึงไม่ไว้ใจว่านายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะดูแลโครงการให้เกิดความ
โปร่งใส และทีส่ําคัญร่าง พรบ.ดังกล่าว เข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญหมวดที ่8 ว่าด้วยหมวดการเงิน การคลังด้วย 
          โดยจะเห็นได้ว่า ประชาชนที่เลือกรัฐบาลเข้ามาไม่ใช่เลือกเพื่อให้มาสร้างหนี้ เกิดมาจากท้องพ่อท้อง
แม่ไม่เคยพบมาก่อน ถือเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ที่รฐับาลได้สร้างหนี้ก้อนใหญใ่ห้กับประชาชน ดังนั้นขอให้
รัฐบาลถอนร่าง พรบ.กู้เงิน ออกไปแล้วกลับไปสู่กระบวนการทําประชามติ เพราะประเด็นนี้ถือว่าสร้าง
ผลกระทบกับประชาชนโดยตรง และตามที่รัฐธรรมนญูกาํหนดโครงการใดที่สร้างผลกระทบกับประชาชนต้อง
ถามประชาชนก่อน 
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ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ช้ีแจงต่อประเด็นที่นาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แสดงความคิดเห็นคัดค้านการให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศหรือร่างพรบ.กู้เงิน 
จํานวน 2 ล้านล้านบาท ว่า เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ผู้นําฝ่ายค้าน แสดงความเห็นคัดค้านก่อนที่จะฟังใน
รายละเอียดของตัวร่าง ทั้งนี้ที่หลายฝ่ายกังวลว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะกู้มาโกง คงเป็นเพราะการขอกู้เงินช่วงที่
ผ่านมา มีความไม่โปร่งใส เชน่ โครงการสรา้งอาคารส่วนราชการบางแห่ง, โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา ทีพ่บว่าเมื่อจัดซื้อแล้วนําไปใช้ไม่ได้ ส่วนที่การเสนอขอกู้เงินสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล 
ที่ถูกคัดค้าน เป็นเพราะเป็นโครงการระยะสั้น กระจัดกระจาย รวมถึงไมม่ีเอกสารรายละเอียด 
          ในส่วนการเสนอร่างฯของรัฐในครั้งนี้ที่ถูกมองว่ามีจํานวนน้อยหน้านั้น แต่ความจริงมีบัญชีทา้ย
พระราชบัญญัติอีก ซึ่งเนื้อหาไม่ได้น้อยกว่าฉบับเดิมๆ ที่เคยเสนอมา สําหรับสาระที่เสนอขอกู้เงิน เป็นไปตาม
กระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุม ส่วนหนี้ที่จะเกิดขึ้นกับการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ที่มองว่าใช้ระยะ
เวลานานถึง 50 ปีนั้น ถ้าเทียบกับสินทรัพยท์ี่ได้จากการทําโครงการจะเห็นได้ว่ามีอายุยืนยาวนานนับศตวรรษ 
ส่วนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่เอาใจใสก่ารชําระหนี้ ที่ค้างมาต้ังแต่วิกฤตต้ม
ยํากุ้ง ที่มียอดดอกเบี้ย และยอดเงินรวมกันมากถึง 7.5 แสนล้านบาท ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช่เป็นการกู้มา
โกง และจะดําเนินการให้รอบคอบ เพราะที่ผ่านมาเห็นความไม่รอบคอบ และรัดกุมมาแล้ว           

จากนั้นนายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ อภิปรายโต้แย้งถึงประเด็นการออกกฎหมายกู้เงินใน
โครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่มีสมาขิกฯอภิปรายพาดพิงว่า การออกกฎหมายกู้เงินช่วงนั้น
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศ ที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและแกปั้ญหาการว่างงาน ที่
คาดว่าจะมีการอัตราว่างมากถึง 1- 2 ล้านคน อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่อง 
          ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ช้ีแจงเพิ่มเติมในส่วนกระบวนการให้
เอกชนมาร่วมลงทุน หรือ พีพีพี ในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน จะได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เชน่ ลด
ต้นทุนขนส่ง เพิ่มคุณภาพชีวิต ผลตอบแทนทางตัวเงิน อาจจะมีในบางโครงการซึ่งไม่มาก ดังนั้นโครงการใน
โครงสร้างพื้นฐาน รัฐควรเป็นผู้ลงทุนเอง เพราะไม่สามารถนําผลตอบแทนทางการเงินไปจ่ายคืนให้เอกชนที่
ร่วมลงทุน แลว้คิดค่าใช้จ่ายแพงๆ กับผูใ้ช้ทางได้ ดังนั้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รัฐต้องเป็นผู้สนับสนุน 
อาจมีบางส่วนย่อยๆ เช่น การเดินรถไฟฟ้าอาจลงทุนตัวโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ทําในโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่เอกชนมาทําบางส่วน แล้วมีรายได้ทีช่ดเชยกับการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ต้องดูเป็น
รายโครงการ แต่ในภาพรวมโครงสร้างพื้นฐานรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ หากโครงการไหนที่เอกชนมาทําพีพีพีได้ ก็
ตัดไม่ต้องกู้ในส่วนนั้น ส่วนกรณีการทําเอ็มโอยู กับประเทศที่ตนไม่ขอเอ่ยช่ือ ที่จะร่วมลงทุนโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าความเร็วสูง ได้อ่านในรายละเอียดแล้ว แต่ไมใ่ช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีข้อขัดแย้งของ 2 ฝ่ายมาก 
ประเทศที่จะมาทําเอ็มโอยู ต้องการให้ใช้เทคโนโลยี และผูร้ับเหมาของบริษัทในการก่อสร้าง รวมถึงขอสัญญา
สัมปทาน 50 ปี ให้สทิธ์ิใช้ทีดิ่น เงื่อนไขทั้งหมดคงหาผู้ร่วมทุนลําบาก โครงการพวกนี้ไม่มีของฟรี เพราะผู้ที่มา
ร่วมลงทุนต้องหวังกําไร ดังนั้นในการร่วมทนุไม่ว่าประเทศไหนก็ตาม ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ส่วนการ
เชื่อมโยงโครงการรถไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว ผ่านทางจังหวัดหนองคาย, ประเทศ
มาเลเซีย ผ่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ยืนยันว่าดําเนินการแน่นอน แต่ต้องให้ประเทศเพือ่นบ้านมีความพร้อม
ด้วย 

 ด้านนายไชยา พรหมา สส.หนองบัวลําภู พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า ร่างพระราชบัญญ้ตืจะ
เปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศแบบก้าวกระโดดในอีก 7 ปีข้างหน้า วงเงินกู้ 2ล้านล้านบาทที่หลายภาคส่วน 



- ๙ - 
มีความห่วงใยการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศนั้น จะมองหนี้สาธารณะอย่างเดียวนั้นไม่ได้ แต่
เหตุผลนั้นมีเปา้หมายและยุทธศาสตร์ชัดเจนที่จะสร้างขีดความสามารถของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายในโลจิสติกส์
ที่ปัจจุบันมีต้นทุนสูงกว่า 15% ของจีดีพี ซึง่หากเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานนั้นเราจะเป็นภาระของอาเซียน ทั้งที่
เราต้องทําตัวเป็นศูนย์กลางอาเซียน ต้องเป็นเกทเวย์ของภูมิภาคน้ีด้วยการเป็นเปิดประตูการค้า 
          ด้านนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การเสนอร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 
ล้านล้านบาทไม่มีรายละเอียดของโครงการชัดเจนแม้จะมเีอกสารประกอบการพิจารณา 231 หน้าส่งมายังสภา
ฯ แต่ไม่ต่างอะไรกับการตีเช็คเปล่าและยัดไส ้เพราะเอกสารดังกล่าวไม่ได้มีสภาพบังคับทางกฎหมาย กล่าวคือ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาฯจะไม่สามารถพิจารณาและปรับลดงบประมาณไปจนถึงไม่สามารถทราบได้
ว่ารัฐบาลจะทําอะไรตามแผนงานและยุทธศาสตร์บ้าง และทราบมาว่าข้าราชการกระทรวงการคลังเสนอให้เอา
เอกสารประกอบไปเป็นบัญชีแนบท้ายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไส้ใน
โครงการ แต่รัฐมนตรีเลือกใช้วิธีการเสนอเอกสารประกอบแทน จึงขอให้รัฐบาลเอาเอกสารประกอบมาอยู่ใน
บัญชีแนบท้ายกฎหมายเพื่อให้คณะกรรมาธิการสภาฯพิจารณา                                                                         
นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า การกู้ครั้งนี้ถือเป็นไม้สุดท้ายเพราะหลังจากการกู้เงินรอบนี้เชื่อว่าหนี้สาธารณะของ
ประเทศจะติดเพดาน 60%ไม่สามารถกู้ได้อีกแล้ว สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีสมมติฐานของการบริหาร
หนี้ไม่ให้เกิน 50%ว่าภายหลังการกู้เงินมาลงทุนจะช่วยให้เศรษฐกิจโตใน 7 ปีเฉลีย่ 7.5% ซึ่งในความเป็นจริง
เป็นไปได้ยากเพราะการเจริญโตเศรษฐกิจมีขึ้นและลงตลอดไม่ได้เจริญเติบโตในอัตราเฉลี่ยสม่ําเสมอ 
         นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยนายออรถวิชกล่าวด้วยว่า ที่สําคัญการนําเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงของ
รัฐบาลก็เป็นไปแบบกุด เพราะรัฐบาลประกาศบอกว่าจะทําจากกทม.ไปถึงเชียงใหม่ หนองคาย ปาดังเบซาร์ 
แต่เอาเข้าจริงโครงการที่เสนอตามเอกสารประกอบกลับก่อสร้างถึงแค่นครราชสีมา และ หัวหิน มแีต่สายเหนือ
ที่ไปถึงเชียงใหม่ รัฐบาลบอกว่าโครงการนี้เป็นระยะที่ 1 ที่ใช้เงินกู้แต่ระยะต่อไปจะใช้งบประมาณปกติโดยไม่กู้
แบบนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถกู้ได้อีกแลว้ 
        ด้านนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เอกสารประกอบ ๒๓๑ หน้า
สมาชิก ฯสามารถเสนอปรับแก้ไขได้เหมือนกับการกระบวนการปรับลดงบประมาณในร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีถ้าเสียงข้างมากของสภาฯเห็นด้วย แม้ว่ารัฐบาลจะมีเสยีงข้างมากในสภาฯแต่หลัก
ประชาธิปไตยไม่ได้ยึดเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียวเพราะต้องฟังเสียงข้างน้อยด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามร่างกฎหมายเงินกู้ไม่ได้ทําง่ายๆหรือเป็นเช็คเปล่าอย่างที่กล่าวหา อย่างเช่น ถ้า
คมนาคมได้รับอนุมัติงบประมาณแต่ทําไม่ได้ในบางโครงการท่านรัฐมนตรต้ีองมาตอบสภาฯว่าทําไม่ได้เพราะ
อะไร ไม่ใช่อยู่ๆจะไปเปลี่ยนแผนงานไปทําโครงการคมนาคมทางอากาศทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานตามบัญชี
แนบท้ายร่างพ.ร.บ. ดังนั้น การเอาเอกสารประกอบโครงการที่มีรายละเอียดยิบย่อยเป็นพันๆโครงการทั้งหมด
มาใส่ในบญัชีแนบท้ายในกฎหมายได้ ซึ่งกฎหมายงบประมาณประจําปีก็ไม่ได้ดําเนินการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
รัฐบาลไม่ได้เสนอกฎมายกู้เงินที่ไม่มีรายละเอียดเหมือนกับรัฐบาลในอดตีเสนอร่างพ.ร.บ.กู้เงินทําโครงการไทย
เข้มแข็ง 4 แสนล้านบาท เข้าสภาฯ แต่ครั้งนั้นไม่สามารถผ่านการอนุมัติสภาเพื่อให้บังคับใช้เป็นกฎหมายได้
เพราะขาดรายละเอียด 

ด้านนายสรรเสริญ สมะลาภา ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับ
ร่าง พ.ร.บ.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 2 ล้านล้านบาท แต่ไม่
เห็นด้วยกับวิธีการกู้เงินเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพราะประเมินว่าการกู้เงินครั้งนี้จะทําให้
หนี้สาธารณะอยู่ที่ 60% ของจีดีพีอย่างแน่นอน ขณะที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีต รมว.คลัง คาดการณ์ไว้ 



- ๑๐ - 
ถึง 70% ของจีดีพี ดังนั้นรัฐบาลจึงควรระบุแหล่งเงินทุนเพื่อให้ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและ
ภาคเอกชนด้วย 
          ขณะเดียวกันมองว่าโครงการต่างๆ มีช่องทางในการลงทุนทั้งระบบงบประมาณรายจ่ายปกติ และการ
เปิดโอกาสให้มีการลงทุนร่วมกับต่างประเทศได้ โดยไม่จําเป็นต้องออกกฎหมายกู้เงินและรับภาระดอกเบี้ยที่สูง
ถึง 80,000 ล้านบาทต่อปี หากรวมกับเงินต้นที่ทําการกู้ จะมีหนี้ที่ต้องใช้คืนถึง 5.16 ลา้นล้านบาท ซึง่ตนขอ
เปลี่ยนชื่อจาก พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท มาเป็น พ.ร.บ.กู้เพื่อให้ประชาชนใช้หนี้ 5 ลา้นล้านบาทแทน 
          อย่างไรก็ดี มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใน 3 ประเด็นคอื 1.เรื่องการชําระหนี้ระยะแรกที่ไม่ได้กําหนด
แผนการคืนเงนิต้น ซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ในเอกสาร จึงควรมีการกําหนดไว้ด้วย 2.รัฐบาลควรให้สัตยาบรรณว่าจะ
ไม่มีการกู้เพื่อสร้างหนี้เพิ่มอีก หลังจากสิ้นสุดกําหนดตาม พ.ร.บ.เนื่องจากการกู้ครั้งนี้มีมูลค่าสูงแล้ว 3.
เรียกร้องให้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดซือ้จัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ไว้ในร่าง พ.ร.บ.เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและต้องไม่เป็นไปตามอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการจดัซื้อจัดจ้าง 
 การอภิปรายสลับระหว่างสมาชิก ฯพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมทั้งการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรี
ได้เวลาพอสมควรประธานในที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมในเวลา ๐๑.๑๗ นาฬิกาเพื่อพิจารณาต่อสําหรับร่าง
ฯนี้ ในวันศุกรท์ี่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่สองของการพิจารณาต่อไป 
 
 
                     


